

Số: 571 /BC-SNN

Trà Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023- HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2636/UBND-THNV ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023- HĐND tỉnh khóa X.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Nội dung kiến nghị của cử tri xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải tại số thứ tự 8 phụ lục kèm theo Công văn số 2636/UBND-THNV

Kiến nghị hỗ trợ cho Trạm cấp nước Hiệp Thạnh 01 máy phát điện dự phòng để khi cúp điện vẫn đảm bảo việc cung cấp nước cho bà con sinh hoạt.

Trả lời: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT trang bị 01 máy phát điện cho trạm cấp nước Hiệp Thạnh. Dự kiến đến hết ngày 27/6/2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng để khi cúp điện vẫn đảm bảo việc cung cấp nước cho bà con sinh hoạt.

2. Nội dung kiến nghị của cử tri thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần tại số thứ tự 9 phụ lục kèm theo Công văn số 2636/UBND-THNV

Về đầu tư đường nông thôn trên tuyến đê bao khóm 4, chiều dài 3,2km (từ bến phà đến cống Út Cầm) đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đầu tư và nâng cấp năm 2020, nhưng tuyến đê này thường xuyên bị sạt lở, do đó đề nghị nâng cấp thành đường giao thông nông thôn.

Trả lời: Tuyến đê bao ven sông đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trước đây do người dân hiến đất để thực hiện dự án, tuyến đê bao chủ yếu ngăn triều cường, bảo vệ đất sản xuất của người dân ven sông Hậu, do tuyến đê nằm gần với sông Hậu thường xuyên bị sạt lở nếu nâng cấp thành đường giao thông để ổn định lâu dài thì chi phí đầu tư tương đối lớn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần rà soát, có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và

PTNT, khi đó Sở sẽ phối hợp các ngành liên quan và địa phương khảo sát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nội dung kiến nghị của cử tri xã Long Hòa, Châu Thành tại số thứ tự 10 phụ lục kèm theo Công văn số 26361/UBND-THNV

Đề nghị “xây dựng nhà ở xã hội trong khu tái định cư ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa để cho người dân vào định cư và trả dần tiền xây dựng nhà”. Vì chính sách hỗ trợ di dời trực tiếp cho các hộ dân (mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ) nguồn vốn này trong những năm qua được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách Trung ương phân bổ từ Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Hiện được sửa đổi bằng Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời, ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2022 chưa có phân bổ cho tỉnh Trà Vinh kinh phí hỗ trợ di dời dân. Do đó hiện nay đối với các hộ tại khu vực sạt lở tại ấp Cồn Phụng rất lo lắng, cần được đầu tư hỗ trợ.

Trả lời

- Dự án Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa được đầu tư hoàn thành năm 2021, mục tiêu đầu tư xây dựng di dời 120 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở bờ sông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai. Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân xã Long Hòa tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện di dời vào khu dân cư tập trung của dự án. Kết quả ngày 28/10/2022 đã có 80 hộ dân nộp đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Quyết định số 2042/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các hộ dân được bố trí, ổn định dân cư vào vùng dự án Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa.

- Do đó, theo kiến nghị của cử tri xã Long Hòa “đề nghị xây dựng nhà ở xã hội trong khu tái định cư ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa để cho người dân vào định cư và trả dần tiền xây dựng nhà” là chưa phù hợp với phạm vi và đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (*Chương trình thực hiện bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước tại các vùng: Thiên tai (sạt lở đất, sụt lún đất, lở, lũ quét, ngập lụt, nước dâng); đặc biệt khó khăn (thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu; ô nhiễm môi trường; các làng chài trên sông, đầm phá); biên giới hải đảo (gồm cả Khu kinh tế - quốc phòng); vùng dân di cư tự do đến đời sống quá khó khăn và khu rừng đặc dụng*). Nguồn vốn Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương hỗ trợ để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí ổn định dân cư tập trung theo dự án được duyệt, bao gồm các hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; san lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư; khai hoang đất sản xuất (đối với khai hoang tập trung); đường giao thông (nội vùng dự án và đường nối điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất); thủy lợi, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt và một số công trình thiết yếu khác. Tại Quyết định số 590/QĐ-TTg

ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (không có quy định xây dựng nhà ở xã hội trong khu tái định cư).

4. Nội dung kiến nghị của cử tri thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần tại số thứ tự 11 phụ lục kèm theo Công văn số 2636/UBND-THNV

Gồm 02 đề nghị:

(1) Đề nghị đầu tư tuyến đê bao Khóm 3 kết hợp với đường dân sinh, chiều dài 530m (từ Xí nghiệp chế biến thủy sản Cầu Quan đến bến phà cũ Cầu Quan) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát.

Trả lời: Thời gian vừa qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã khảo sát, nhận thấy vào thời điểm triều cường dâng cao nước tràn qua tuyến đê bao. Tuy nhiên để nâng cấp tuyến đê bao đảm bảo ngăn triều cường kết hợp với tuyến đường dân sinh, chi phí đầu tư tương đối lớn (vì phải bồi thường đất cho người dân sống ven tuyến đê bao hiện hữu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Trước mắt, địa phương cần đổi nguồn đắp bờ bao tạm để chống tràn cho nhân dân, lâu dài UBND huyện Tiểu Cần xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện.

(2) Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đầu tư công hợp ngăn mặn, trữ ngọt tại Vàm Mắc Bắc Cầu Quan, nhằm đảm bảo ngăn triều cường và hiện tượng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con với diện tích khoảng 150ha cho tổng số 36 hộ dân trên địa bàn thị trấn.

Trả lời: Việc đề xuất đầu tư Công Hợp tại Rạch Mắc Bắc - Cầu Quan để ngăn triều cường và xâm nhập mặn cho 01 vùng sản xuất với diện tích 150 ha, hiện tại cần phải xem xét, vì kinh phí đầu tư công lớn trong khi diện tích phục vụ không lớn. Để đảm bảo ngăn triều cường và xâm nhập mặn không ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của người dân trong khu vực, trước mắt đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần rà soát đắp cục bộ các vị trí đê bao (thấp) để chống tràn. Về lâu dài, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần rà soát, có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, khi đó Sở sẽ phối hợp các ngành liên quan và địa phương khảo sát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

5. Nội dung kiến nghị của cử tri xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần tại số thứ tự 12 phụ lục kèm theo Công văn số 2636/UBND-THNV

Cử tri phản ánh tuyến đê bao ven sông Hậu đã đầu tư xây dựng nhưng hiện nay đã xuống cấp, nhiều đoạn bị sạt lở, triều cường dâng nước vào ngập úng gây thiệt hại đến cây trái, hoa màu. Kiến nghị xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao với chiều dài 4.000m để tạo thuận lợi cho người dân sản xuất.

Trả lời: Đối với nhiều đoạn bị sạt lở đê bao ven sông Hậu: Sở Nông nghiệp và PTNT được biết Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh" (dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt vào cuối tháng 6/2023). Khi đề tài hoàn thành và được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

căn cứ kết quả nghiên cứu áp dụng vào tình hình thực tế làm cơ sở đề xuất giải pháp để khắc phục mang tính lâu dài bền vững. Tuy nhiên trước mắt đề nghị địa phương cân đối nguồn đất và gia cố tạm để hạn chế sạt lở.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGD Sở;
- UBND các huyện: Tiểu Cần, Châu Thành;
- UBND thị xã Duyên Hải;
- UBND thị trấn Cầu Quan;
- Các Chi cục: Thủy lợi, PTNT;
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VT, VP.

MR. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Quang Răng